

Số: /BC-UBND

Đakrông, ngày tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười một và trước Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 95/BC-HĐND ngày 08/9/2023 của HĐND huyện Đakrông tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Mười một; Báo cáo số 107/BC-HĐND ngày 24/11/2023 của HĐND huyện Đakrông về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình các nội dung như sau:

#### I. GIẢI TRÌNH Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HĐND HUYỆN KHOÁ V

##### 1. Lĩnh vực Đầu tư và xây dựng

1.1. *Cử tri xã Đakrông kiến nghị:* Hiện nay, có 40 hộ thôn Khe Ngài trồng rừng sản xuất với diện tích khoảng 100 ha cây tràm đã đến tuổi khai thác, góp phần tăng thu nhập nhưng các hộ không có điều kiện để làm đường thuận tiện cho việc khai thác và vận chuyển. Kính đề nghị UBND huyện quan tâm sớm có phương án bố trí kinh phí làm đường giúp dân thuận lợi khai thác, vận chuyển và tái trồng rừng sản xuất.

**Giải trình:** Hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung, hệ thống giao thông nông thôn nói riêng, của xã Đakrông cũng như các xã khác đã được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND xã tổ chức đánh giá, rà soát để lập danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hệ thống đường ra khu sản xuất của các xã đã được đầu tư về cơ bản bảo đảm theo quy hoạch nông thôn mới của xã. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn hạn chế, vì vậy chưa thể đầu tư toàn bộ hệ thống đường ra khu sản xuất của các xã. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp nhu cầu và cân đối nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

##### 1.2. *Cử tri xã Mô Ó kiến nghị:*

- Thực hiện chủ trương định canh định cư, nhiều hộ dân trước đây sinh sống ở đồi tranh Rì Rì đã chuyển xuống định cư ở xóm Khe Lặn, thôn Đồng Đờng. Để thuận lợi cho việc đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản, kính đề nghị UBND huyện quan tâm quan tâm sớm bố trí lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng đường cho người dân thuận tiện đi lại sản xuất.

**Giải trình:** Trong giai đoạn 2021-2025, hệ thống đường ra khu sản xuất của các xã đã được đầu tư về cơ bản bảo đảm theo quy hoạch nông thôn mới của xã. Do điều kiện nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên chưa thể đầu tư toàn bộ hệ thống đường ra khu sản xuất của các xã. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, tổng hợp nhu cầu và cân đối nguồn lực đầu tư trong thời gian tới.

- Quá trình thi công công trình đường tránh lũ Đakrông – Mò Ó – Ba Lòng qua địa bàn thôn Khe Luồi, xã Mò Ó do lưu lượng xe ben vận chuyển máy móc, vật liệu xây dựng lớn nên tuyến đường nội thôn đoạn từ múi cầu qua sông cho đến đoạn bắt đầu rẽ vào xóm trong của Khe Luồi bị hư hỏng xuống cấp nặng. Kính đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

**Giải trình:** Hằng năm, UBND huyện đều phân bổ vốn duy tu bảo dưỡng cho UBND các xã từ nguồn kinh phí sự nghiệp các CT MTQG. đề nghị UBND xã sử dụng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng để sửa chữa đoạn đường hư hỏng.

- Đường ống nước sinh hoạt thôn Đồng Đờng nhiều lần khắc phục sửa chữa nhưng vẫn không đảm bảo đủ nước sinh hoạt. Lý do đường kính ống nước nhỏ. Kính đề nghị UBND huyện quan tâm, sớm thay mới hệ thống ống nước để đảm bảo đủ nước cho bà con sinh hoạt, đặc biệt về mùa hè khô hạn như hiện nay.

**Giải trình:** Dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Krông Klang và xã Mò Ó, xã Hướng Hiệp thuộc hợp phần 2 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) đã được phê duyệt. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục triển khai xây dựng, khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân xã Mò Ó.

## 2. Lĩnh vực Y tế

### 2.1. Cử tri xã Đakrông kiến nghị:

- Tháng 01/2023 xã Đakrông có trường hợp triệu chứng tại biến nhẹ là ông Hồ Văn Liên. Khi chuyển đến bệnh viện tuyến huyện thì được chuẩn đoán bệnh nhẹ và không cho chuyển tuyến; nhưng khi chuyển về bệnh viện tỉnh thì đã bị tê liệt.

**Giải trình:** Bệnh nhân Hồ Văn Liên nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện lúc 7h30 ngày 20/1/2023, với tình trạng: Tỉnh táo, tiếp xúc tốt, Huyết áp 158/99 mmHg, không đau đầu, không nôn, nhân trung lệch phải, nói khó, mắt nhắm khít, yếu 1/2 người trái, các cơ quan khác chưa phát hiện gì thêm. Được chẩn đoán: Đột quy cấp, đã chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Bác sĩ trực đã gọi người nhà đến để giải thích tình trạng bệnh và các tai biến có thể xảy ra của bệnh nhân. Sau khi nghe giải thích người nhà đã xin ở lại điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu TTYT để điều trị. Sau điều trị 1 ngày bệnh nhân không cải thiện nên người nhà xin chuyển lên tuyến trên.

Qua ý kiến phản hồi của cử tri, Trung tâm Y tế đã cử cán bộ liên hệ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã xác định là sự việc bác sĩ chẩn đoán bệnh nhẹ và không cho chuyển lên tuyến trên là không có; người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đã trực tiếp xin lỗi bác sĩ điều trị về nội dung phản ánh không đúng nêu trên.

- Trường hợp thứ 2 là ông Hồ Văn Thắng bị tai nạn, khi đến bệnh viện huyện thì được chuẩn đoán trật xương nhẹ; nhưng khi chuyển về bệnh viện tỉnh thì được chuẩn đoán chấn thương sọ não, đề nghị Trung tâm Y tế huyện cần thăm khám chẩn đoán bệnh chính xác hơn.

**Giải trình:** Bệnh nhân Hồ Văn Thắng được người đi đường đưa vào viện lúc 18h18 ngày 04/05/2023 với tình trạng lơ mơ, glasgow 08đ, da niêm mạc hồng, mạch 82 lần/phút, huyết áp 110/70 mmhg, nhịp thở 20l/p, toàn trạng: xây xát vùng má hai bên, hai mí mắt, xây xát chảy máu vùng gò phải, cẳng chân phải. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị.

Sau 08 ngày điều trị, bệnh nhân được bác sĩ đánh giá bệnh đã ổn định và cho bệnh nhân ra viện lúc 08h ngày 12/05/2023. Trước khi ra viện, bác sĩ dặn dò bệnh nhân: tự theo dõi sức khỏe tại nhà, vào viện khi có dấu hiệu bất thường như: Đau đầu chóng mặt, nôn mửa nhiều, yếu liệt tay chân. Tuy nhiên đến ngày 18/5 bệnh nhân đau đầu, chóng mặt được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị khám, chụp cắt lớp vi tính và được chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái giai đoạn bán cấp và đã được chỉ định chuyển mổ khoan sọ lấy máu tụ.

Qua hồi cứu hồ sơ bệnh án, các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng, Trung tâm Y tế huyện Đakrông nhận định: Bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Y tế đã thực hiện đúng quy trình chuyên môn, theo dõi diễn biến lâm sàng và chỉ định điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đây là một trong những trường hợp đặc biệt ít gặp, bệnh nhân thuộc dạng **tổn thương vi mạch máu nội sọ nhưng không có biểu hiện lâm sàng tức thời**, có những trường hợp tổn thương tích tụ trong một thời gian dài mới xuất hiện triệu chứng lâm sàng, do đó trong thời gian điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đakrông bác sĩ không phát hiện được. Trung tâm Y tế huyện thông tin cho cử tri được biết.

2.2. *Cử tri xã Mò Ó kiến nghị:* Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng loại vắc-xin 5in1 khan hiếm, không có để tiêm chủng cho trẻ; một số gia đình có điều kiện thì đưa trẻ đi tiêm chủng loại vắc xin này tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Kiến nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng có phương án nhằm đảm bảo nguồn vắc-xin để tiêm chủng cho trẻ em.

**Giải trình:** Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) là một trong những chương trình y tế quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh truyền nhiễm cho trẻ em. Hiện nay, chương trình TCMR tại Việt Nam sử dụng 8 loại vắc xin để tiêm chủng cho trẻ em, trong đó: Trẻ dưới 1 tuổi gồm vắc xin phòng Viêm gan B (VGB) liều sơ sinh; vắc xin phòng bệnh lao (BCG); vắc xin phòng bệnh 5 trong 1 gồm Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, bệnh do vi khuẩn Haemophilus Influenzae (DPT-VGB-Hib); vắc xin phòng bệnh bại liệt uống (OPV); vắc xin phòng bệnh bại liệt tiêm (IPV); vắc xin phòng bệnh Sởi; trẻ trên 1 tuổi gồm vắc xin phòng bệnh Viêm não Nhật bản B, vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella; đối với phụ nữ có thai có vắc xin phòng bệnh Uốn ván.

Từ trước đến nay, Bộ Y tế cấp vắc xin và một số vật tư tiêm chủng đối với Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ có thai cho các tỉnh, thành trong cả nước và các địa phương tổ chức thực hiện tiêm chủng miễn phí nhằm đạt được chỉ tiêu tiêm chủng đối với từng loại bệnh, tạo miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch bệnh. Ngày 03/4/2023 Bộ Y tế ban hành Công văn số 1810/BYT-KHTC, về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc CTMT Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên. Theo đó, từ năm 2023, Bộ Y tế không cấp vắc xin thuộc

chương trình TCMR mà việc mua vắc xin (bao gồm cả cung ứng vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota theo Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính Phủ) do ngân sách địa phương đảm bảo và mua sắm.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã thống nhất giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu thầu mua sắm vắc xin, tuy nhiên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn vướng mắc và đã có văn báo cáo đến Bộ Y tế để được tháo gỡ. Ngày 10/7/2023 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện nay Bộ Y tế đang tiến hành các bước mua vắc xin để cung ứng cho các tỉnh, thành phố.

### **3. Lĩnh vực Hạ tầng – Kỹ thuật**

*3.1. Cử tri xã Mò Ó kiến nghị:* Đường ống nước thủy lợi Khe Luồi được huyện quan tâm giao Ban Quản lý dự án, phát triển quỹ đất và Cụm cụm công nghiệp huyện làm chủ đầu tư khắc phục sửa chữa, được biết đã nghiệm thu nhưng chưa bàn giao cho thôn quản lý, khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Ban quản lý thôn Khe Luồi phát hiện có 3 chỗ đường ống chưa hàn, nhiều lần điện thoại trực tiếp cho đơn vị thi công Tuấn Phát yêu cầu khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục, đồng thời kiểm tra đảm bảo trước khi nghiệm thu công trình.

**Giải trình:** Công trình: Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Khe Luồi xã Mò Ó do Công ty TNHH MTV Tuấn Phát Quảng Trị thi công và hoàn thành. Ngày 15/5/2023, Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện đã mời hội đồng nghiệm thu gồm đại diện UBND xã, Ban Giám sát cộng đồng xã Mò Ó. Ngày 18/9/2023, Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện đã mời UBND xã và trưởng thôn đi kiểm tra toàn tuyến; các điểm bị xì, rò rỉ đã được đơn vị thi công hàn và sửa chữa, đảm bảo kỹ thuật để đưa vào sử dụng.

*3.2. Cử tri thị trấn Krông Klang kiến nghị:* Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sớm đầu tư đường dây điện hạ thế từ đoạn cầu Giêng (km 39 +700 về đến km 39 đường Lê Duẩn, tức là đến đoạn đường vào bãi rác). Vì hiện nay, các hộ dân ở bên nay đường bắt dây điện từ bên kia đường qua rất bất tiện và nguy hiểm, do trụ điện thấp, mỗi khi xe container chạy qua làm đứt dây điện, bà con không thể tự sửa và thay thế, đề nghị cấp trên tạo điều kiện đầu tư sớm để bà con yên tâm trong lao động sản xuất hàng ngày.

**Giải trình:** Hiện trạng lưới điện hạ áp dọc theo quốc lộ 9 có đường dây 0,4kV thuộc TBA Đakrông 5, A Rông 2, cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các hộ dân thuộc xóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang. Trước năm 2023, Điện lực đã kiến nghị đề xuất danh mục bổ sung đường dây hạ áp đi dọc theo đường quốc lộ 9 để đảm bảo cấp điện an toàn. Tuy nhiên, quá trình xây dựng gặp vướng mắc về thủ tục cấp phép của Cục Đường bộ nên chưa triển khai thi công được.

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đang Đầu tư xây dựng tuyến đường dây trung thế dọc về phía Bắc của đường quốc lộ 9 đoạn từ km 38+500 đến km 42 (phía chưa có đường dây 0,4kV), sau khi thi công hoàn thành Điện lực Đakrông sẽ tổ chức chỉnh trang lưới điện, bổ sung đường dây hạ áp đảm bảo cấp điện an toàn.

#### 4. Lĩnh vực lâm nghiệp

- *Cử tri xã Mò Ó kiến nghị:* Hiện nay có 21 hộ dân ở thôn Đồng Đờng trồng rừng trám sản xuất đã đến tuổi khai thác nhưng không có đường để khai thác vận chuyển, vì phải qua rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông. Trước tình hình trên các hộ gia đình đã cử đại diện làm đơn có xác nhận của UBND xã gửi Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông xin tạo điều kiện cho bà con tự mở đường đủ để xe ben vận chuyển trám khai thác của bà con nhưng chưa có phản hồi. Kính mong lãnh đạo UBND huyện quan tâm kiến nghị với các cơ quan có liên quan sớm có điều kiện khai thác và vận chuyển rừng trồng.

**Giải trình:** Tháng 6/2023, trên cơ sở kiến nghị của 21 hộ dân ở tại thôn Đồng Đờng, xã Mò Ó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông tiến hành khảo sát, kiểm tra xác minh diện tích cây keo người dân đã trồng và tuyến đường mà 21 hộ đề nghị cho phép mở đường để vận chuyển cây, kết quả khảo sát như sau:

- Khu vực người dân đã trồng keo hiện nay xin mở đường để khai thác thuộc Lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 683M xã Mò Ó thuộc sự quản lý của Ban quản lý RPH Hướng Hóa – Đakrông (nằm trong ranh giới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho BQL). Các hộ dân (21 hộ) đã trồng cây keo xâm lấn trái phép vào đất rừng đã được giao cho BQL rừng phòng hộ, diện tích đất mà 21 hộ dân đã trồng keo xâm lấn vào đất của Ban quản lý khoảng 20 ha.

- Tuyến đường 21 hộ dân đề nghị cho phép mở để vận chuyển cây keo sau khi khai thác nằm trên diện tích đất rừng của BQL, chiều dài tuyến 1,0 km đi qua các lô thuộc khoảnh 6, tiểu khu 683M, xã Mò Ó. Việc đồng ý cho các hộ dân mở đường để vận chuyển cây keo khai thác sẽ làm biến dạng hiện trạng đất, mặt bằng và địa hình trên tuyến đường, vi phạm các quy định về quản lý đất đai của Nhà nước.

Đối chiếu với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp việc tạo cho người dân mở đường vận chuyển trong khu vực đất rừng phòng hộ là trái pháp luật nên Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông không có cơ sở để triển khai thực hiện.

## II. GIẢI TRÌNH Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN, HĐND HUYỆN KHOÁ V

### 1. Lĩnh vực Đầu tư và xây dựng

*1.1. Cử tri xã Tà Rụt kiến nghị:* Đề nghị huyện quan tâm bố trí kinh phí: Xây dựng cầu qua lại giữa Thôn K Hẹp (cũ) và Thôn A Pun; xây dựng 2 tuyến đường nội đồng từ thôn A Pun đến thôn A Liêng và đoạn từ Thôn Tà Rụt 1 đến Tà Rụt 3 (đoạn từ nhà ông Hồ Văn Khoái đến nhà ông Hồ Văn Hom); sửa chữa hệ thống loa phát thanh xã Tà Rụt đảm bảo việc cho việc cung cấp thông tin kịp thời rộng rãi đến bà con Nhân dân.

**Giải trình:** Trong những năm qua, UBND huyện đã căn cứ kết quả rà soát, đề xuất của UBND xã và quy hoạch nông thôn của xã để đầu tư, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn, đường ra khu sản xuất cũng như hệ thống cầu, cống theo thứ tự ưu tiên, nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện trong sinh hoạt và sản

xuất của người dân. Do nguồn lực hạn chế trong khi nhu cầu của địa phương là rất lớn, UBND huyện cần cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện các công trình mang tính cấp thiết trước. Tiếp thu ý kiến của cử tri, đề nghị UBND xã căn cứ vào các quy hoạch của xã để rà soát, cập nhật nhu cầu và đề xuất danh mục để ưu tiên đầu tư khi có nguồn vốn.

Đối với hệ thống loa, đài phát thanh tuyến xã được HĐND tỉnh phân cấp đầu tư cho Sở Thông tin và truyền thông tại Tiểu dự Dự án 6.1. Giảm nghèo về thông tin theo hướng dẫn của Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022. Theo đó, việc đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cơ sở thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thông trực tiếp đầu tư tại các xã, thị trấn và đảm bảo kinh phí để hoạt động. Đề nghị UBND xã rà soát các hư hỏng, gửi đề xuất về phòng Văn hoá và Thông tin tổng hợp để đề xuất Sở Thông tin và truyền thông hỗ trợ.

*1.2. Cử tri xã Húc Nghi kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí: Xây dựng kè chống sạt lở tại điểm trường Tiểu học và THCS Húc Nghi và điểm trường Mầm non ở thôn Cự; đầu tư cơ sở vật chất và sửa chữa trường Tiểu học và THCS xã Húc Nghi vì xuống cấp; xây dựng 2 phòng ở công vụ giáo viên điểm trường tiểu học thôn Cự.

**Giải trình:** Hàng năm, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát các nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất để bố trí kinh phí khắc phục. Năm 2023, UBND huyện đã bố trí 377,6 triệu đồng cho nhà trường sửa chữa các hạng mục cấp thiết. Đề nghị Tiểu học và THCS Húc Nghi tiếp tục phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài chính – Kế hoạch để có phương án bố trí kinh phí trong thời gian tới. Việc xây kè chống sạt lở cần nguồn vốn lớn nên UBND huyện sẽ đề xuất cấp trên hỗ trợ để đầu tư khi có nguồn vốn.

Đối với việc xây dựng Nhà công vụ cho giáo viên của nhà trường đã có trong danh mục đầu tư nhà công vụ trên toàn huyện với nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 168/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Trong thời gian từ nay đến 2025, UBND huyện sẽ thực hiện đầu tư 83 phòng trên toàn huyện theo đề án đã được HĐND tỉnh phê duyệt.

*1.3. Cử tri xã Ba Lòng kiến nghị:* Xã Ba Lòng nằm ở vùng thấp trũng, khi mưa lớn thường bị chia cắt bởi các cây cầu bị ngập. Để đảm bảo giao thông đi lại trong mùa mưa lũ Nhân dân đề xuất Nhà nước quan tâm nâng cấp các cây cầu từ thôn Mai Sơn về Hà Lương tạo điều kiện đi lại cho Nhân dân trong mùa mưa lũ.

**Giải trình:** Xã Ba Lòng thuộc vùng thấp trũng, hàng năm vào mùa lũ lụt thường bị ách tắc ở các điểm cống tràn nên giao thông đi lại hết sức khó khăn. Để giải quyết ách tắc, cô lập trong mùa mưa, UBND huyện đã đầu tư tuyến đường liên xã kết nối xã Ba Lòng với các xã Mò Ó, Đakrông, thị trấn Krông Klang bảo đảm không bị chia cắt với tổng kinh phí 135 tỷ đồng. Tuyến đường hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối với một số đoạn cống thấp bị chia cắt trong mùa lũ, UBND huyện sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn phù hợp để cải tạo, nâng cao trong thời gian tới.

**\* Nhóm các ý kiến:**

*1.4. Cử tri xã Triệu Nguyên kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư mở thêm 01 tuyến đường từ thôn Vạn Na Năm về thôn Mai Sơn xã Ba Lòng để Nhân dân đi lại khi mưa lũ; xây dựng cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của bà con Nhân dân, địa điểm từ đất bên sông của xã Triệu Nguyên qua sông đến xóm Vạn Na Năm tạo điều kiện cho bà con Nhân dân đi lại sản xuất và trồng rừng.

*1.5. Cử tri xã A Vao kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí kinh phí: Mở rộng bê tông hóa 02 bên lề đường, xây mới và nâng cấp rãnh thoát nước đối với tuyến đường từ trung tâm xã A Vao đến xã Tà Rụt, để đảm bảo đi lại cho người dân an toàn, nhất là trong mùa mưa, cũng như bảo vệ lòng đường được tốt hơn; Nâng cấp khuôn viên hàng rào và sân UBND xã A Vao; xây dựng tường kê sau lưng và trước nhà xe Trạm y tế xã, hiện có nguy cơ sạt lở rất cao; nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên thôn A Vao - Ra Ró, dài khoảng 4km bị sạt lở, hư hỏng; tuyến đường nội thôn Pa Ling qua tổ A Sau, dài khoảng 1,5km đã bị xuống cấp.

*1.6. Cử tri xã A Bung kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí nâng cấp và đổ bê tông đường trung tâm cụm xã, chiều dài khoảng 1 km; xây dựng đường phát triển sản xuất thôn Pire 1 chiều dài khoảng 1,3 km, Pire 2 chiều dài khoảng 2,7 km để đảm bảo thuận lợi trong đi lại cho bà con nhân dân 2 thôn; nâng cấp cầu tràn đường phát triển sản xuất thôn A Bung do mưa lũ gây ra, nâng cấp cầu tràn thôn A Luông; xây dựng bờ kê chống sạt lở đất thôn A Bung và thôn Cựp, chiều dài khoảng 0,5 km; hỗ trợ xe chuyên dụng để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải cụm, khu vực Tà Rụt, A Ngo và A Bung.

*1.7. Cử tri xã Đakrông kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí kinh phí: Xây dựng đường nội đồng thôn Khe Ngài để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp; mở đường sản xuất cho người dân thôn Vùng Kho để người dân thuận tiện trong việc vận chuyển hàng nông sản; sửa chữa công trình nước sinh hoạt ở thôn Khe Ngài (trong) và Chân Rò (trong) được xây dựng trước năm 2003 nay đã hư hỏng nặng, một số tuyến ống đã bị lũ cuốn trôi và cả 02 công trình này từ nhiều năm nay đã bỏ hoang không sử dụng được.

*1.8 Cử tri xã A Ngo kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện tiến hành khảo sát và đầu tư xây dựng cống thoát nước tại thôn A Ròng Dưới, cụ thể là đoạn đường nội thôn A Ròng Dưới, từ nhà ông Hồ Văn Long đến trạm Kiểm lâm La Lay để khắc phục tình trạng ngập lụt khi mùa mưa đến.

**Giải trình:** Việc mở mới các tuyến đường cần căn cứ quy hoạch giao thông và quy hoạch nông thôn của xã để thực hiện. Những năm qua, UBND huyện đã thực hiện đầu tư cũng như phân cấp quản lý nguồn vốn cho UBND xã đầu tư nhiều tuyến đường theo danh mục đăng ký của UBND xã. Hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm cả đường giao thông, hàng năm đều được bố trí nguồn vốn duy tu bảo dưỡng để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng. Đề nghị UBND xã rà soát nhu cầu để đăng ký duy tu, sửa chữa một cách hợp lý. Đối với các nhu cầu lớn vượt quá khả năng đáp ứng từ nguồn duy tu, bảo dưỡng, đề nghị UBND xã có rà soát cụ thể để xác định mức độ ưu tiên, làm cơ sở cho việc điều chỉnh kế hoạch vốn để đầu tư cũng như đề xuất sử dụng các nguồn vốn bổ sung khi có điều kiện.

*1.9. Cử tri xã A Ngo kiến nghị:* Hiện nay, Thôn A Ròng Dưới và thôn A La, xã A Ngo là 02 thôn có 283 hộ dân sinh sống và trọng điểm tập trung các trường học, Trạm y tế, UBND xã, Công an xã... nhưng hiện tại nhu cầu sử dụng nước sạch đang rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư giếng khoan công suất lớn và hệ thống bể chứa, các đường ống dẫn nước cũng như đồng hồ chỉ số sử dụng nước để đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho Nhân dân sử dụng.

**Giải trình:** Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan và UBND xã A Ngo tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất UBND huyện phương án giải quyết trong thời gian tới.

*1.10. Cử tri xã A Bung kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí kinh phí: Xây dựng mới Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Bung và Cu Tài 1 do diện tích không đủ theo quy định Nông thôn mới;

**Giải trình:** Những năm trước đây hệ thống nhà văn hoá các thôn đã được UBND huyện quan tâm đầu tư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Tuy nhiên, do trước đây đầu tư theo chuẩn cũ nên diện tích tương đối chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu. Trong điều kiện ngân sách đầu tư đang rất khó khăn nên chưa thể phá bỏ để xây mới nhà văn hoá khác được. UBND huyện cũng đã bố trí vốn để cải tạo, sửa chữa, làm sân, hàng rào, giếng nước v.v... để đảm bảo hoạt động tốt, việc đầu tư mới sẽ được thực hiện khi nguồn lực được bố trí.

## **2. Lĩnh vực Nông lâm nghiệp**

*2.1. Cử tri xã Tà Rụt kiến nghị:* Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ giống sản cao sản mới, có năng suất cao nhằm nâng cao thu nhập cho bà con Nhân dân.

**Giải trình:** Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 2000 ha trồng sản chủ yếu sử dụng giống KM94 với đặc tính chống chịu sâu bệnh, phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện canh tác của người dân trên địa bàn huyện. Năng suất ổn định tạo nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo.

Với chủ trương đưa các loại giống sản mới vào canh tác nâng cao năng suất tăng thu nhập cho người dân. Nhà máy sản Hướng Hóa thuộc công ty cổ phần thương mại Quảng Trị đã đưa vào thử nghiệm một số loại giống cao sản như HLF10, HLF11... với diện tích nhỏ ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả cho thấy loại giống sản cao sản HLF10, HLF11... đòi hỏi độ thâm canh cao, tầng đất canh tác phải dày trên 40cm, điều kiện chăm sóc phải tưới nước, bón phân nhưng lại dễ bị nhiễm bệnh khảm lá sản. Do đó trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu là thâm canh loại sản KM94. Với kiến nghị của cử tri UBND huyện xin ghi và đề xuất sở ngành liên quan tiếp tục thử nghiệm các bộ giống mới để đưa vào sản xuất trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

*2.2. Cử tri thị trấn Krông Klang kiến nghị:* Theo Nghị quyết số 160/2021/NQ-HĐND tỉnh Quảng Trị về việc không được phép chăn nuôi trong thành phố, thị xã, thị trấn là không phù hợp đối với khu vực thị trấn Krông Klang nhất là thiết thòi đối với Khóm 1, khóm 2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

**Giải trình:** Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện kiến nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

### 3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

*3.1. Cử tri xã Trường Tiểu học Tà Rụt kiến nghị:* Đề nghị huyện quan tâm, có ý kiến đối với Văn phòng đăng ký đất đai huyện sớm thực hiện đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tà Rụt (*Trường đã có văn bản gửi văn phòng đăng ký đất đai từ tháng 8/2023 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện việc đo đạc hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất*).

**Giải trình:** Đến nay Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện đã hoàn thành công tác đo đạc. Trong thời gian, đề nghị Trường Tiểu học Tà Rụt phối hợp Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định.

*3.2. Cử tri Hồ Văn Hiền - Thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp kiến nghị:* Gia đình chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay đất được cấp lại nằm trong diện tích của rừng phòng hộ, nay hộ gia đình muốn tách thửa nhưng không được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

**Giải trình:** Ngày 20/9/2023, UBND huyện Đakrông ban hành Công văn số 1049/UBND-TNMT về việc giao kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của công dân Hồ Quang Chiến; ngày 17/10/2023, Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Đakrông và UBND xã Hướng Hiệp kiểm tra thực địa khu vực đất của hộ gia đình ông Hồ Quang Chiến (bố của Hồ Văn Hiền) đang sử dụng.

Ông Hồ Quang Chiến và bà Hồ Thị Sao đang sử dụng đất để xây dựng nhà ở và trồng rừng sản xuất tại các thửa đất đã được UBND huyện Đakrông cấp GCN-QSD đất cụ thể như sau: Giấy CNQSD đất số W631120; cấp ngày 09/12/2002, thửa đất số 161/1; tờ bản đồ số 01, diện tích 9.559m<sup>2</sup>; mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 400m<sup>2</sup>, Đất vườn 9.159 m<sup>2</sup>, nguồn gốc thửa đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thửa đất số 161/2, tờ bản đồ số 01, diện tích 10.368m<sup>2</sup>; mục đích sử dụng: Đất trồng rừng sản xuất; nguồn gốc thửa đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, hiện tại hộ gia đình đang phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Đakrông tiến hành đo đạc lại phần diện tích đã được cấp GCN-QSD đất, hoàn chỉnh thủ tục để trình UBND tỉnh quyết định thu hồi toàn bộ diện tích này tách ra khỏi rừng phòng hộ để giao cho hộ gia đình quản lý, sử dụng.

#### *3.3. Cử tri xã Ba Lòng kiến nghị:*

- Hiện nay có 14 hộ gia đình ở khu vực di dân thôn Hà Lương đã làm đơn đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, giải quyết.

**Giải trình:** Đề giải quyết đất ở các hộ gia đình, cá nhân thôn Lương Hạ, xã Ba Lòng. UBND huyện đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định 816/QĐ-UBND, ngày 26/4/2023. Hiện nay, UBND xã Ba Lòng phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục. Sau khi hồ sơ đảm bảo, UBND huyện xem xét, quyết định.

- UBND huyện đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất có sai phạm trong vụ “vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ” đối với ông Hồ Xuân Hoàng, Hoàng Đình (UBND xã Hải Phúc cũ) nhưng đến nay chưa giải quyết. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn cho xã để giải quyết dứt điểm.

**Giải trình:** Ngày 11/01/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 03/TB-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện Đakrông về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai; Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND huyện Đakrông về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Ngày 18/2/2022, UBND xã Ba Lòng đã triển khai thực hiện các quyết định của UBND huyện và đã bàn giao quyết định đến các hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

Ngày 11/11/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp để giải quyết những vướng mắc sau khi có quyết định thu hồi đất và kết quả làm việc với Sở TN&MT ngày 14/11/2022 về nội dung trên. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT ban hành các văn bản hướng dẫn UBND xã Ba Lòng triển khai thực hiện theo quy định. Đề nghị UBND xã Ba Lòng rà soát lại hồ sơ thủ tục để thực hiện theo thẩm quyền.

- Hiện nay, rừng Ribic khu vực bắc sông Ba Lòng đã khai thác từ cuối năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa có phương án chuyển đổi mục đích sử dụng để giao đất cho Nhân dân sản xuất phát triển kinh tế. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo giải quyết.

**Giải trình:** Ngày 10/8/2002, UBND xã Ba Lòng ban hành Tờ trình số 46/TTr-UBND về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện công tác quản lý diện tích rừng trồng phòng hộ đầu nguồn thuộc dự án JBIC năm 2003, 2004 trên địa bàn xã Ba Lòng. Ngày 05/9/2022, Hạt Kiểm lâm huyện ban hành Công văn số 76/HKL-QLBVR về việc tham mưu giải quyết đề xuất của UBND xã Ba Lòng. Đề nghị UBND xã Ba Lòng căn cứ hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm để triển khai thực hiện.

#### 4. Lĩnh vực Nội chính

- *Cử tri xã Trường Tiểu học Tà Rụt kiến nghị:* Trường Tiểu học Tà Rụt theo quy định là hiện đang thiếu 01 cán bộ quản lý (Phó Hiệu trưởng), 02 nhân viên và 2 giáo viên nên ảnh hưởng đến công tác quản lý và dạy học, mặc dù Nhà trường đã nhiều lần đề nghị vẫn chưa được bố trí cán bộ quản lý. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo sớm bố trí đủ cán bộ quản lý, nhân viên và giáo viên cho nhà trường.

**Giải trình:** Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan tiến hành thực hiện các quy trình rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch viên

chức quản lý trường học giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Sau khi phê duyệt quy hoạch, UBND huyện sẽ chỉ đạo tiến hành rà soát, thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý cho tất cả các đơn vị trường học đảm bảo đủ số lượng theo quy định.

Đối với giáo viên và nhân viên: UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp Phòng GD&ĐT tiến hành rà soát để bố trí giáo viên, nhân viên mới tuyển dụng năm 2023 cho các đơn vị trường học. Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023.

## **5. Lĩnh vực Y tế**

- *Cử tri xã Húc Nghi kiến nghị:* Trạm Y tế xã thường xuyên thiếu thuốc điều trị các bệnh thông thường nên nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm không có thuốc điều trị phải chuyển lên tuyến trên gây khó khăn cho bà con Nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng giải quyết, đảm bảo thuốc điều trị cho Trạm Y tế tuyến xã.

**Giải trình:** Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Trung tâm Y tế huyện đã rà soát và xác định không có tình trạng thiếu thuốc điều trị các bệnh thông thường tại Trạm Y tế xã Húc Nghi. Đề nghị cử tri nêu rõ trường hợp theo phản ánh (thiếu thuốc gì, điều trị bệnh gì) để Trung tâm y tế huyện có cơ sở giải quyết.

Trên đây là giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ thứ Mười một và trước kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khoá V, UBND huyện báo cáo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.

**Thái Ngọc Châu**